
Borgarráð 18.7.'19: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um bílastæði á 
Hafnartorgi - R19070154

Hve mörg bílastæði verða fyrir almenning á Hafnartorgi?


